



ฉบับที่ 05/2560

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น จากรายได้เกษตรกรและรายได้ภาคบริการที่ยังขยายตัว รวมทั้งความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแผ่วลง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมลดลงจากฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาอาหารสด ส่วนอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลสูงขึ้น ทางด้านเงินฝากธนาคารพาณิชย์เดือนมกราคม 2560 ชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่สินเชื่อขยายตัวและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน สะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ที่ปรับดีขึ้นทั้งสินค้าจำเป็นและไม่จำเป็น สอดคล้องกับยอดขายปลีกอาหารและเครื่องดื่มที่ยังขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัว ประกอบกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตามมุมมองเชิงบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโภคมีทิศทางปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้านการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ปรับดีขึ้นในหมวดจักรยานยนต์และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ตามกำลังซื้อของแรงงานในภาคเกษตรและการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่าย ขณะที่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลหดตัวน้อยลง สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยว ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยรายได้ภาคบริการในภัตตาคารและร้านอาหารขยายตัว เช่นเดียวกับรายได้หมวดโรงแรมที่ปรับดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 62.6 สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยาน และจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานชะลอลง

**การผลิตภาคเกษตรกรรม** รายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเพิ่มขึ้นทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยเฉพาะราคาขายพาราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 128.2 ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย และราคาอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำตาลโลก ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังหดตัว อาทิ ราคาข้าวเนื่องจากตลาดชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาด ราคามันสำปะหลังหดตัว เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และราคาปศุสัตว์ลดลง ทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และโคเนื้อ เนื่องจากผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด ยกเว้น อ้อยโรงงานที่ผลผลิตลดลง

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ตามยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่ชะลอลง ขณะเดียวกันพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลขยายตัวทั้งการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย และการบริการ โดยขยายตัวได้ในบางพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ เป็นต้น แม้เงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโดยรวมจะลดลง แต่เงินลงทุนจากโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขยายตัว โดยกลุ่ม SMEs ที่สนใจลงทุน ได้แก่ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราธรรมชาติ และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นต้น

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม**ชะลอลงจากที่เร่งขึ้นในเดือนก่อน โดยการผลิตเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์หดตัวจากที่เร่งผลิตหลังจากปรับปรุงสายการผลิตในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำตาลขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังขยายตัวดีตามการส่งออก

**การใช้จ่ายภาครัฐโดยรวม** ลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบกลางตามโครงการลงทุนขนาดเล็ก และกรมทางหลวงชนบทยังขยายตัว

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกขยายตัวดีเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ส่วนการนำเข้าจาก สปป.ลาว และกัมพูชา ขยายตัวจากมันเส้นเป็นสำคัญ ขณะที่การนำเข้าจากจีนตอนใต้ แม้จะยังหดตัวแต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเวียดนามลดลงจากคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.62 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามราคาอาหารสดประเภทผักสด ไข่ และเนื้อสัตว์ ขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงยังปรับตัวสูงขึ้น สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลสูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของแรงงานกลุ่มทำงานบ้านและกลุ่มผู้เรียนหนังสือที่เข้าสู่กำลังแรงงานและยังไม่มีงานทำ

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์เดือนมกราคม 2560 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนธันวาคม 2559 ตามเงินฝากออมทรัพย์ ขณะที่เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากประจำขยายตัว ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้ารายย่อยบางส่วนต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากสินเชื่อประเภทตัวเงินและเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อใช้หมุนเวียนในบางธุรกิจ ขณะที่เงินให้กู้ยืมยังชะลอตัวส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนและใช้แหล่งเงินทุนอื่น ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ยังคงเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ สำหรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
31 มีนาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0 4391 3542  
E-mail: PornnipT@bot.or.th